

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhằm chăm sóc, hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập và rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi tỉnh nhà, Ban Thường vụ tỉnh đoàn trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Nhà thiếu nhi tại các huyện, nội dung cụ thể như sau:

Hiện nay, toàn tỉnh Bến Tre có 01 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi và 03 Nhà thiếu nhi trực thuộc huyện (*tại các huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Thạnh Phú*). Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ các Huyện đoàn Ba Tri, Giồng Trôm, Thạnh Phú thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi và các Nhà thiếu nhi hiện có. Tuy nhiên, tại các huyện chưa có Nhà thiếu nhi như huyện Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách và Thành Phố Bến Tre, nhu cầu của thiếu nhi về sân chơi, địa điểm vui chơi giải trí rất nhiều. Ngoài ra, cơ sở vật chất tại 02 nhà thiếu nhi huyện Giồng Trôm, Thạnh Phú đang bị xuống cấp nghiêm trọng cũng ảnh hưởng lớn đến các hoạt động vui chơi đặc biệt là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và năng khiếu cho thiếu nhi. Mặc dù, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Đoàn các cấp thường xuyên tổ chức sân chơi cho các em nhưng vẫn không đáp ứng đủ nguyện vọng của các em thiếu nhi. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đoàn các cấp đã chủ động tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi thông qua các trang mạng xã hội, bằng nhiều hình thức như: tổ chức các cuộc thi trực tuyến, vẽ tranh tuyên truyền trên mạng xã hội chung tay phòng chống COVID-19, tổ chức các chương trình trực tuyến như: tiếp xúc cử tri nhí trực tuyến, tư vấn tâm lý trực tuyến, câu chuyện trẻ em, tư vấn trẻ em online... đã phần nào đáp ứng được nhu cầu giáo dục, vui chơi, giải trí cho các em thiếu nhi trong thời gian phòng chống dịch bệnh.

Qua ý kiến kiến nghị của Hội đồng Trẻ em tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có khảo sát nhanh và được biết Nhà Thiếu nhi huyện Thanh Phú và Giồng Trôm đã được Ủy ban Nhân dân huyện có kế hoạch sửa chữa; đồng thời, trong dịp giám sát Luật Trẻ em tháng 6 vừa qua Tỉnh đoàn đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại xây dựng Nhà Thiếu nhi tại huyện đã được Ủy ban thống nhất sẽ xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện.

Trước thực trạng trên, để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của trẻ em tỉnh nhà, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo đôn đốc các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp Nhà Thiếu nhi cấp huyện và đưa vào lộ trình xây mới trong thời gian sớm nhất trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương trong toàn tỉnh để trẻ em có được địa điểm vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng để phát triển toàn diện.

Trên đây là công văn đề nghị xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Nhà thiếu nhi tại các huyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Tỉnh đoàn;
- Ban TTNTH Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.

Lâm Như Quỳnh